



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๒๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8





กรุงเทพฯ ดุจดาราเมืองฟ้าเมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด งามเมืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย




ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 89/2564 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564








### ข่าวผู้บริหาร

-  เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ. สยามพารากอน สุ่มตรวจสายพันธุ์อินเดียเพิ่ม  
ปิด 3 ตลาดเฝ้าระวังโควิด-19 ถึง 4 มิ.ย. 64
-  กกก. โรคติดต่อกทม.เห็นชอบแนวทางดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างลดการแพร่ระบาดโควิด-19
-  วางแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง
-  ปลัดกทม. รับมอบเงินและสิ่งของ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

### ข่าวสำนัก

-  สสส. จับมือกลุ่ม We! Park ประกวดตั้งซื้อสวนสาธารณะแห่งใหม่

### ข่าวสำนักงานเขต

-  หลักสี่เตรียมฉีดวัคซีนเร่งด่วน 7 ชุมชนรอบแคมป์คนงานชอยขยายผล
-  สวนหลวงเก็บป้ายขนาดเล็ก เส้นทางลัด
-  ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-  หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
-  ลาดกระบังเชิญร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ทอดผ้าป่า 3R เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน
-  สวนหลวงขอความร่วมมืองดซื้อ-ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันวิสาขบูชา
-  ประเวศเน้นจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปที่ต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

## เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ. สยามพารากอน สุ่มตรวจสายพันธุ์อินเดียเพิ่ม บิด 3 ตลาดเผ้ารวังโควิด-19 ถึง 4 มิ.ย. 64

(21 พ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ. “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย” ณ บริเวณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เขตปทุมวัน ว่า จุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ. ณ บริเวณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เป็น 1 ใน 25 “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” ในการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลและทดสอบระบบการให้บริการ เป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อทดสอบระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอน ซึ่งมีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วนจนถึงการดูแลและสังเกตอาการ โดยตั้งเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,000 – 3,000 คน/วัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. โดยวันนี้ได้ทดสอบระบบ โดยทำการฉีดวัคซีน 1,000 คน ให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ บุคลากรส่วนหน้าและอาชีพที่มีความเสี่ยง ต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำนักอนามัยได้นำเข้าข้อมูลไว้ในระบบของ กทม. อาทิ ผู้ที่ขับรถยนต์สาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บขน พนักงานกวาด จากสำนักงานเขต คนขับแท็กซี่ วินจิกยานยนต์ พนักงานขนส่งอาหารต่างๆ ผู้มีอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น สำหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีน ในลำดับถัดมา ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรร โดยกทม. จะเร่งขยายสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้ครบตามเป้าหมาย 25 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการเดินทางมาฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 64

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีการแพร่ระบาดที่แคมป์คนงานย่านหลักสี่ สำนักอนามัย กทม. ได้ทำการตรวจคัดกรอง(รอบแรก)คนงานทั้งหมดกว่า 1,600 คน เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค.64 พบติดเชื้อประมาณ 1,100 คน และนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จากนั้นทีมแพทย์ทำการสุ่มตรวจสายพันธุ์เชื้อโรค พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย 15 คน โดยระหว่างนี้แพทย์ได้ทำการสุ่มตรวจสายพันธุ์เพิ่มเติม ว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์อื่นๆ อีกหรือไม่ สำหรับการนำส่งตัวผู้ป่วยภายในแคมป์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำส่งตัว คาดว่าจะนำส่งผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ทั้งหมดภายในวันนี้ ส่วนคนงานในแคมป์จะเหลือประมาณ 500 คน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องเผ้ารวังและสังเกตอาการ ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรอง (swab) กลุ่มเสี่ยงสูงนี้ รอบที่ 2 วันที่อาทิตย์ที่ 23 พ.ค.นี้ และทำการสอบสวนโรคในชุมชนโดยรอบแคมป์ก่อสร้าง รวมทั้งคนงานในแคมป์ ก่อสร้างอื่นๆ ในพื้นที่เขตหลักสี่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ 7 ชุมชนรอบแคมป์ก่อสร้างชวยขยายผล เข้ารับการฉีดวัคซีน ในช่วงวันที่ 25-29 พ.ค. 64 ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลินุสรณ์) ให้ครบถ้วนหรือครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้ จากการตรวจคัดกรองหาเชื้อภายในตลาด พบว่า ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในตลาดบางกะปิ เขตบางกะปิ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร และตลาดศาลาน้ำร้อน เขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด จึงประกาศปิดตลาดทั้ง 3 แห่งจนถึงวันที่ 4 มิ.ย. 64

(อรุณชญาณ์...สปส. รายงาน)

## คกก.โรคติดต่อกทม.เห็นชอบแนวทางดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างลดการแพร่ระบาดโควิด-19

(21 พ.ค. 64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2564 โดยมี คณะกรรมการ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง เขตหลักสี่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เข้าดำเนินการ Swab ครบทั้งหมดแล้ว จำนวน 1,667 คน ผลพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,107 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41 ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานแพทย์ดำเนินการมาตรการที่กำหนดคือการควบคุมพื้นที่ในลักษณะเดียวกับ Community Isolation ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมทั้งมีการดูแลสุขอนามัยของผู้ที่อยู่ในแคมป์ มีการส่งมอบอาหารปรุงสุก และอาหารแห้ง และการจัดให้มีทีมแพทย์ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้ออยู่ภายใน แต่หากมีผู้มีอาการป่วยจะนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อยังเห็นชอบแนวทางการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แคมป์คนงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้างหากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่เช่นเดียวกับแคมป์คนงานเขตหลักสี่ โดยผู้ที่อยู่ภายในยังสามารถทำงานได้ตามปกติ และในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้างที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้างให้กักตัวผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่แคมป์ซึ่งเจ้าของต้องจัดให้เหมาะสม ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตและสำนักอนามัย และผู้ที่ไม่ติดเชื้อที่ต้องเดินทางไปทำงานจะต้องแจ้งเส้นทาง การเดินทางต่อเขตต้นทางและปลายทาง โดยจะต้องไม่จอดหรือหยุดพักระหว่างทาง และปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในวันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแคมป์คนงานก่อสร้างให้แก่ผู้ประกอบการแคมป์คนงานจำนวน 409 แห่ง ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครได้รับทราบและเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย มาตรการคัดกรอง มาตรการควบคุม การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.เป็นต้นไป และมาตรการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในแคมป์คนงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างเข้มงวดต่อไป รวมทั้งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนการตรวจคัดกรองคนงานก่อสร้างในแคมป์คนงานจำนวน 30,000 คน ซึ่งไม่รวมกับที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ หากพบผู้ติดเชื้อ สำนักงานประกันสังคมจะนำสู่ระบบการรักษาต่อไป

โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานการแพทย์ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการดำเนินงานการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างทั้งหมด เพื่อนำแนวทางมาใช้ในการดูแลพื้นที่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอื่นๆ ต่อไป

**หากพบผู้ติดเชื้อในตลาดเกิน 5% หรือ 10 คนขึ้นไป ให้ปิด 14 วัน**

จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดบางกะปิ โดยมีการแพร่กระจายของโรคในตลาด 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดตลาดพร้าว ซ.123 ตลาดสดตลาดพร้าว 123 ตลาดสดบางกะปิ ตลาดคุณอากาศภรณ์ และตลาดบางกะปิ ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งปิดตลาดทั้ง 5 แห่ง จนถึงวันที่ 22 พ.ค. 64 เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงเห็นชอบให้ขยายเวลาปิดตลาดออกไปอีก 14 วัน เพื่อให้สำนักอนามัยและเขตพื้นที่เข้าไปให้คำแนะนำและตรวจสอบให้เจ้าของตลาดปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของตลาดให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งจัดทำบัญชีผู้ค้า แผงค้า ลูกจ้างให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามในขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อในตลาดพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมจึงเห็นชอบแนวทางการปิดตลาด 14 วัน หากพบว่าผู้ติดเชื้อร้อยละ 5 ของจำนวนแผงค้าและลูกจ้างที่อยู่ในตลาดทั้งหมด หรือมีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยให้เจ้าของตลาดทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงกายภาพของตลาดให้มีมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**จัดทีมตรวจเชิงรุกกระจาย 6 กลุ่มเขต ต่อเนื่องถึง 30 ก.ย.64**

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัย จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการ SWAB อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยกำหนดลงพื้นที่ ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา มินบุรี เขตมีนบุรี กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง : ลานกีฬาพัฒนา 2 เขตราชเทวี กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ : วัดदान เขตยานนาวา กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ : สวนหลวงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัดและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสะพานตากสิน เขตคลองสาน และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ : ตลาดบางแคภิรมย์ ทั้งนี้จะหมุนเวียนไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด และพื้นที่ที่ชุมชนอื่นๆ เพื่อลดการเดินทางของประชาชนให้ได้มากที่สุด

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

## วางแผนทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง

(21 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยมี นายชินทร์ ศิริมาศ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM Meeting)

ในที่ประชุมได้แจ้งมติที่ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ศบค.ศบค.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 โดย พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิช เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว ศบค.ศบค.ให้กรุงเทพมหานคร แจ้งให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อที่เป็นลูกจ้างของตน โดยการจัดให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างได้ทำประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐ

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยผู้ประกอบการควรจัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น ด้วยการสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน จัดที่นั่งรับประทานอาหารในสถานที่ก่อสร้างให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร การรับ-ส่งพนักงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้เกิดความแออัด ไม่ให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน หลีกเลี่ยงการพูดคุย ไม่ควรแหวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง จัดหาสื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้เตรียมวางแผนการปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับคนงาน กรณีมีผู้ป่วยยืนยัน เช่น การห้ามโยกย้าย การใช้พื้นที่ในการแยกผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากครอบครัว การสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวันในระหว่างกักตัว การจำกัดการเดินทางเข้าออกที่พัก การปิดพื้นที่พัก การอพยพโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วยกรณีมีการแพร่กระจายมาก การจัดการผู้ป่วยที่หายแล้วกลับมาทำงาน การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พื้นที่เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ส่วนคนงานและบุคคลในครอบครัว ให้ทำความเข้าใจความสะอาดห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน ไม่ควรอาบน้ำพร้อมกันในที่อาบน้ำรวม ควรใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม หรือบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือมีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไม่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และควรแยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน ไม่ไปในสถานที่แออัดหรือรวมกันของคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ร้านค้า งดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม งดการดื่ม ในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุด หมั่นสังเกตอาการตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ จาม หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและแจ้งผู้ประกอบการทราบ กรณีผู้ป่วยให้ผู้ประกอบการแจ้ง EOC สำนักอนามัย โทร. 09 4386 0051 หรือ 08 2001 6373 หรือ 0 2245 4964

สำหรับมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประกอบการแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตต้นทางและปลายทางทราบ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้เคลื่อนย้ายแรงงานให้เรียบร้อย ภายใน 1 วัน ระบุเหตุผลความจำเป็นและข้อมูลในการเดินทางเพื่อการทำงานข้ามเขต และให้แจ้งเขตปลายทางทราบ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตอย่างเคร่งครัด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนเอกสารประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน ประกอบด้วย แบบคำขอการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานบุคคล รายชื่อแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางหรือเคลื่อนย้าย ใบอนุญาตทำงาน สัญญาจ้างโครงการ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานเขตร้องขอ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้าง ทั้งภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและแรงงานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งสำนักงานเขตจะร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างต่อไป

**ปลัดทรม. รับมอบเงินและสิ่งของ ฝ่าวิกฤตโควิด-19**

(21 พ.ค. 64) เวลา 09.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท น้ำยาฆ่าเชื้อ และชุด PPE จาก คณะนักศึกษาลัทธิสุทธการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 และกรมราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เขตดินแดง

----- (มูทิตา...สปล. รายงาน)

**ข่าวสำนัก**

**สสส. จับมือกลุ่ม Wel Park ประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะแห่งใหม่**

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่ม Wel Park ประกอบด้วย สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดประกวดตั้งชื่อ สวนสาธารณะแห่งใหม่ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก (Naming Competition 2021 Hua Lamphong Pocket Park) ซึ่งเป็นสวนแห่งหนึ่งในโครงการ Green Bangkok 2030 ที่ทางกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปริมาณพื้นที่ร่มไม้ต่อเมือง การเข้าถึง และพื้นที่สีเขียวต่อประชาชน ให้ได้ในปี 2030

สวนสาธารณะดังกล่าว เป็นพื้นที่นำร่องที่เอกชนยกให้กับกรุงเทพมหานคร เป็นลานโล่งขนาด 262.70 ตารางวา บนพื้นที่ว่างหลังวัดหัวลำโพง เขตบางรัก ซึ่งได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นสวนที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายของคนในชุมชน สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือน ก.ค. 64 สำนักสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชน ตั้งชื่อสวนสาธารณะแห่งใหม่ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง ด้วยการส่งชื่อ ผ่านทาง [www.facebook.com/wecreatepark](http://www.facebook.com/wecreatepark) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 โดยทางทีมงานจะนำรายชื่อทั้งหมดโพสต์ทาง Facebook we park ให้บุคคลทั่วไปกดไลค์ ลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1-6 มิ.ย. 64 และนำชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 ชื่อ ให้คณะกรรมการตัดสินเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย การสื่อความหมายแนวคิดตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาสละสลวยและสอดคล้องกันทั้งสองภาษามีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สามารถติดตามข่าวสารและผลคะแนนผ่านทาง [www.facebook.com/wecreatepark](http://www.facebook.com/wecreatepark)

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

**หลักสี่เตรียมฉีดวัคซีนเร่งด่วน 7 ชุมชนรอบแคมป์คนงานชอยยายผล**

นายสมบัติ กนกพิภพวรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กรณีแคมป์คนงาน (ที่พัก) บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ช.ยายผล เขตหลักสี่ ซึ่งจากผลการตรวจค้นหาเชื้อ เชิงรุกคนงานทั้งหมด 1,667 ราย พบว่า มีคนงานติดเชื้อ จำนวน 1,081 คน โดยผู้ติดเชื้อบางส่วนเข้าสู่งการรักษายาบาลแล้ว บางส่วนอยู่ระหว่างรพยบาลมารับตัวไปรักษา ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกราย มีสถานพยาบาลรองรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้สำนักงานเขตหลักสี่ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนในชุมชน โดยรอบแคมป์คนงาน 7 ชุมชน และจะเร่งฉีดวัคซีนเร่งด่วน ในวันที่ 25-29 พ.ค. 64 ณ โรงเรียนบางเขน (ไวสาสิอนุสรณ์) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายในวงกว้าง สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามข้อกำหนดการรับวัคซีน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนอยู่แล้วรวย ชุมชนแพลตตำรวจอิสระ ชุมชนแพลตตำรวจ ส่วนกลางทุ่งสองห้อง ชุมชนกองบัญชาการศึกษา ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ชุมชนเปรมสุขสันต์ และชุมชนคนรักถิ่น โดยต้องไม่เป็น ผู้ป่วยโควิดหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผ่านการคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 มาแล้ว ทั้งนี้ เขตฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน รวมถึงสำรวจผู้พักอาศัยห้องเช่าใน 7 ชุมชนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่เขตจะแจกบัตรเข้ารับวัคซีนแก่ผู้ที่มีรายชื่อและมีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด และขอให้ผู้เข้ารับวัคซีนนำบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งปากกาส่วนตัวมาในวันฉีดวัคซีนด้วย

(ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

**สวนหลวงเก็บป้ายขนาดเล็ก เส้นทางลัด**

นางเรณู ชื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนปฏิบัติงานเก็บป้ายขนาดเล็ก เส้นทางลัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ในวันที่ 23 พ.ค. 64 เวลา 09.00-13.00 น. บริเวณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ และ ถ.พระรามเก้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

(ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

**ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 25 พ.ค. 64 ณ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ถ.กาญจนาภิเษก ซ.26 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตป้อมปราบฯ** เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 25 พ.ค. 64 ณ ถ.วรจักร จากแยกวรจักร - แยกเอสเออี ผังคลองถม และวันที่ 27 พ.ค. 64 ในวงเวียน 22 กรกฎาคม และ ถ.รอบวงเวียน 22 กรกฎาคม

**เขตประเวศ** วันที่ 25 พ.ค. 64 ณ วัดทุ่งเศรษฐี ถ.อ่อนนุช ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.55 แยก 3 ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 และ ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก บริเวณหน้าบริษัทมิตรแลนด์ จำกัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 25 พ.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 94 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 26 พ.ค. 64 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 71 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

(ปชส...เขต รายงาน)

**ลาดกระบังเชิญร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ทอดผ้าป่า 3R เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค “ขยะรีไซเคิล” เพื่อร่วมทอดผ้าป่า 3R “เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน” เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 26 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ณ วัดราชโกษา ทั้งนี้ สามารถบริจาคขยะรีไซเคิล ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ค. 64 ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**สวนหลวงขอความร่วมมืองดซื้อ-ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันวิสาขบูชา**

นางเรณู ชี้อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตรงกับวันที่ 26 พ.ค. 64 เขตฯ ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภท งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในวันวิสาขบูชา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2558 ซึ่งอาศัยความในมาตรา 4 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และออกพรรษา ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเขตฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อกวดขัน สุ่มตรวจ จับกุม ผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนแจ้งเบาะแสได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2322 4668

----- (ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

**ประเวศเน้นจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เพื่อให้พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม จึงได้เน้นย้ำฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บและรื้อถอนป้ายที่ติดตั้งโดยมิได้รับอนุญาต ป้ายที่บดบังทัศนวิสัย ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีสภาพชำรุดซึ่งอาจจะเกิดอันตรายในช่วงฤดูฝน และป้ายที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง บริเวณถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ ได้แก่ ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ถ.อ่อนนุช ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก และ ถ.สุขาภิบาล 2 ทั้งนี้ หากพบเห็นป้ายที่ผิดกฎหมาย หรือป้ายที่มีสภาพชำรุดในพื้นที่ สามารถแจ้งฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2328 7150 ต่อ 6383-4

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)